


# Osaka Garden

Mở bán dự án Osaka Garden đợt 1 số lượng giới hạn

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Maison

 Coût 0 USD(\$)

## Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

## Introduction

Osaka Garden là Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở trong Khu đô thị Bắc Châu Giang, tọa lạc tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Với mục tiêu xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở, Osaka Garden Hà Nam được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sống và làm việc hiện đại của gần 1.000 cư dân.

Nếu bạn đang quan tâm shophouse osaka garden phủ lý thì hãy cùng duanosakagarden.com tìm hiểu ngay nhé !

Tại sao nên chọn Shophouse Osaka Garden Phủ Lý Hà Nam

Tọa lạc trong khu vực kinh tế chiến lược của tỉnh Hà Nam, dự án thụ hưởng các chính sách phát triển của tỉnh và sự đầu tư của nhiều tập đoàn lớn.

Có pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng hiện hữu, hứa hẹn trở thành trung tâm thương mại, giải trí và mua sắm hàng đầu của tỉnh Hà Nam.

Hưởng trọn lợi ích từ hạ tầng giao thông và tiện ích hiện đại của khu vực, bao gồm hành chính công, y tế và giáo dục.

Đặt tại khu vực dự kiến sẽ trở thành trung tâm sáng tạo và đổi mới, với các không gian dành cho công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, nhằm thúc đẩy vị thế của tỉnh trong kỷ nguyên công nghiệp mới.

Nằm trong khu đô thị Bắc Châu Giang, Osaka Garden thừa hưởng không gian sống xanh và một hệ sinh thái tự nhiên với các tiện ích sống đồng bộ, hướng đến một lối sống lành mạnh và bền vững.

Hiện tại, thị trường khu vực hầu như không có nguồn cung sản phẩm mới – số lượng sản phẩm mở bán giai đoạn 1 rất hạn chế.

Một số tiện ích tại Osaka Garden Phủ Lý

Dự án Osaka Garden Phủ Lý, Hà Nam cung cấp cho cư dân một loạt các tiện ích đa dạng và tiên tiến, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và giải trí. Dưới đây là những tiện ích nổi bật của dự án:

Công viên cây xanh: Mang đến không gian thoáng mát và trong lành cho cư dân.

Vườn hoa: Tạo điểm nhấn cảnh quan và mang lại không gian thư giãn.

Đường dạo bộ: Khu vực lý tưởng cho các hoạt động đi bộ và thể dục.

Sân chơi trẻ em: Khu vui chơi an toàn và hấp dẫn cho trẻ nhỏ.

Khu tập gym ngoài trời: Trang bị đầy đủ dụng cụ tập luyện thể thao.

Vườn nướng BBQ: Nơi lý tưởng cho các buổi tiệc nướng ngoài trời cùng gia đình và bạn bè.

Quảng trường: Khu vực trung tâm dành cho các hoạt động cộng đồng.

Cây xanh, cảnh quan: Tạo môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Chòi hóng mát: Nơi nghỉ ngơi và thư giãn giữa không gian xanh.

Khu vui chơi ngoài trời: Khu vực giải trí đa dạng với nhiều hoạt động ngoài trời.

Trung tâm thương mại: Đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng hàng ngày.

Café, nhà hàng: Đa dạng các lựa chọn ẩm thực và không gian thư giãn.

Khu vui chơi giải trí: Các khu vực vui chơi hiện đại phục vụ mọi lứa tuổi.

Bãi đỗ xe ngoài trời: Đảm bảo chỗ đậu xe thuận tiện và an toàn cho cư dân.

Với hệ thống tiện ích phong phú và đa dạng này, Osaka Garden Phủ Lý không chỉ mang đến một môi trường sống lý tưởng mà còn là nơi thư giãn, giải trí và gắn kết cộng đồng.

Thông tin liên hệ

Dự án Osaka Garden Hà Nam đã chính thức ra mắt vào tháng 04/2024. Với vị trí địa lý thuận lợi và mục tiêu phát triển khu dân cư xanh, đa dạng các loại hình nhà ở như biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và ShopHouse, shophouse thương mại Osaka Garden; biệt thự Osaka Garden phủ lý, Osaka Garden Hà Nam hứa hẹn mang lại nhiều giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư trong tương lai.

Để sở hữu bất động sản tại đây, nhà đầu tư có thể đặt cọc 35% trong đợt đầu tiên, phần còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 6 tháng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây!

Địa chỉ: Dự án Osaka Garden, đường Điện Biên Phủ, P. Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 090 456 8819 – 0979 418 989.

Website: duanosakagarden.com

Fanpage: Khu đô thị Osaka Garden – Bắc Châu Giang TP Phủ Lý, Hà Nam

Tags: [mở bán dự án osaka garden](#)

Matériaux

Outils

---

Étape 1 -

---